

Để giá điện hợp lý hơn

Ngày 18 Tháng Tư, 2024 [Câu hỏi truyền thông](#)

Chính quyền Alberta đang nỗ lực để giá điện hợp lý hơn bằng các biện pháp bảo vệ người dân Alberta khỏi tình trạng tăng giá đột biến đồng thời cung cấp cho người dân nhiều thông tin hơn về các lựa chọn của họ.

Để bảo vệ người dân Alberta tránh khỏi việc giá điện mặc định bị tăng đột ngột, chính quyền Alberta dự định đưa ra luật và quy định mới vào mùa xuân này khiến điện có giá cả phải chăng hơn bằng cách giảm khả năng biến động cũng như tăng tính cạnh tranh trên thị trường điện. Giá điện mặc định sẽ được ổn định bằng cách áp dụng giá ấn định cho mỗi nhà cung cấp hai năm một lần. Điều này sẽ giảm đáng kể mức tăng giá đột biến đối với những người dân Alberta không thể ký hợp đồng cạnh tranh, bao gồm cả những người dân nông thôn Alberta có thể không có sẵn các lựa chọn khác và những người có tín dụng kém hoặc gặp khó khăn tài chính khác như người cao tuổi và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác.

“Người dân Alberta không nên gặp phải tình trạng “lo sợ” khi mở hóa đơn của họ mỗi tháng. Chi phí điện không thể dự đoán khiến các gia đình khó lập kế hoạch chi tiêu và chúng tôi không thể cho phép sự nhầm lẫn về hóa đơn tiền điện gây khó khăn tài chính cho người dân Alberta. Chúng tôi cam kết sẽ giải quyết tình trạng hóa đơn tiền điện ngày càng tăng bất hợp lý; và chúng tôi đang triển khai những bước đầu tiên để thực hiện điều đó; và sẽ còn nhiều giải pháp nữa tiếp theo”.

Danielle Smith, Thủ Hiến Alberta

Tên của giá điện mặc định, Tùy Chọn Giá Được Điều Chỉnh (RRO), gây hiểu lầm vì thuật ngữ “được điều chỉnh” khiến người tiêu dùng nhầm lẫn và tưởng rằng họ đang được bảo vệ vì cho rằng giá điện này được chính quyền điều chỉnh. Dựa trên các đề xuất từ Nhóm Phụ Trách RRO, chính quyền Alberta dự định đưa ra luật vào mùa xuân này để đổi tên giá điện mặc định thành Rate of Last Resort (Mức Giá Điện Cuối Cùng). Bằng cách đổi tên thành Rate of Last

Resort (Mức Giá Điện Cuối Cùng), người tiêu dùng sẽ hiểu rõ hơn mức giá họ đang phải trả và khuyến khích họ tìm ra lựa chọn tốt nhất cho mình.

“Tri thức là sức mạnh, và người dân Alberta cần biết rõ các lựa chọn dành cho mình. Hóa đơn dịch vụ tiện ích có thể tạo ra hoặc phá vỡ ngân sách eo hẹp vốn luôn phải tính toán chi li, đó là lý do tại sao chúng tôi nỗ lực bảo vệ những người có ít lựa chọn khỏi tình trạng tăng giá điện đột ngột. Luật này cũng sẽ giúp tất cả người dân Alberta có cuộc sống dễ chịu hơn khi luật quy định phải giảm giá các dịch vụ tiện ích”.

Nathan Neudorf, Bộ Trưởng Bộ Bảo Đảm Giá Cả Phải Chăng và Dịch Vụ Tiện Ích

Khi người tiêu dùng chọn không ký hợp đồng cạnh tranh, họ sẽ tự động phải mua điện với mức giá mặc định từ nhà cung cấp mặc định ở địa phương. Để bảo đảm hơn nữa rằng người dân Alberta nhận được nhiều thông tin hơn về các lựa chọn giá điện của họ, chính quyền Alberta dự định đưa ra các yêu cầu bổ sung cho các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích mặc định. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày cung cấp dịch vụ, các nhà cung cấp sẽ phải xác nhận với khách hàng xem họ chọn ký hợp đồng giá cạnh tranh hay tiếp tục theo giá điện mặc định. Các nhà cung cấp cũng sẽ được yêu cầu chia sẻ thông tin với khách hàng của họ về cách truy cập các tài liệu Hỗ Trợ Người Tiêu Dùng về Dịch Vụ Tiện Ích. Ngoài ra, chính quyền sẽ yêu cầu các nhà cung cấp nhắc nhở họ về các lựa chọn trên hóa đơn hàng tháng.

Thị trường điện bán lẻ cạnh tranh của Alberta mang đến cho người dân Alberta các lựa chọn trong số hơn 50 nhà bán lẻ có giá cạnh tranh để cung cấp các hợp đồng có giá cố định hoặc thay đổi. Hàng chục nghìn người dân Alberta đã không chọn giá mặc định vào năm 2023 và những người vẫn còn sử dụng giá này nên cần nhắc các lựa chọn của mình. Những người đang tìm kiếm sự trợ giúp với hóa đơn dịch vụ tiện ích hoặc đang tranh chấp với nhà cung cấp nên liên hệ với nhóm Hỗ Trợ Người Tiêu Dùng về Dịch Vụ Tiện Ích.

Dữ kiện tóm lược

- Người dân Alberta có ba lựa chọn khi mua điện và khí đốt tự nhiên; RRO mặc định, hợp đồng cạnh tranh với mức giá thay đổi (thả nổi) hoặc hợp đồng cạnh tranh với mức giá cố định.
 - Để biết thêm thông tin về giá dịch vụ tiện ích, hãy liên hệ với Nhóm Hỗ Trợ Người Tiêu Dùng về Dịch Vụ Tiện Ích hoặc truy cập trang web của họ.
 - Tại Alberta, những khách hàng không ký hợp đồng cạnh tranh sẽ được áp dụng mức giá điện mặc định từ nhà cung cấp RRO tại địa phương của họ.

- Giá điện mặc định hiện dao động hàng tháng dựa trên giá điện thị trường ở Alberta. Các mức giá này do Ủy Ban Dịch Vụ Tiện Ích Alberta (AUC) quy định chứ không phải do chính quyền quyết định.
- Khoảng 29% khách hàng dân cư mua điện theo giá điện mặc định.
- Khoảng 32% khách hàng thương mại hội đủ điều kiện và 46% khách hàng nông nghiệp mua điện với giá điện mặc định.

Thông tin liên quan

- [Nhóm Hỗ Trợ Người Tiêu Dùng về Dịch Vụ Tiện Ích](#)
- [Mô hình MSA](#)

Tin tức liên quan

- [Tăng cường cứu trợ dịch vụ tiện ích cho người tiêu dùng trong tháng Một \(21 Tháng Mười Hai, 2022\)](#)

Nội dung multimedia

- [Lắng nghe cuộc họp báo](#)

Câu hỏi truyền thông

Sam Blackett

587-589-6048
Thư Ký Truyền Thông, Văn Phòng Thủ Hiến

Ashley M Stevenson

587-357-2141
Thư Ký Truyền Thông, Bộ Bảo Đảm Giá Cả Phải Chăng và Dịch Vụ Tiện Ích